

สรุปรายงานการประชุม ประเด็นสำคัญ ข้อสรุป และข้อสั่งการ จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานดำเนินงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 (เวลา09.00 น.) ณ ห้องประชุม 3 สสจ.	
วาระการประชุม	ประเด็นสำคัญข้อสรุป และ ข้อสั่งการ
<b>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</b> <b>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา</b>	1.กล่าวขอบคุณทีมรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่พร้อมต้อนรับ และรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 สำเร็จไปด้วยดี 2.งบลงทุน ปี 2563 ในหมวดซ่อมแซมปรับปรุง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.ตะกั่วทุ่ง ไม่ได้รับอนุมัติตามที่ได้เสนอไว้ 3. มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำป้าย หน้าห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง ข้อความยินดีต้อนรับ และมีพื้นที่สำหรับติดข้อความเรื่องที่จะจัดประชุม
<b>นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน</b>	แสดงความขอบคุณ และได้กล่าวถึงระบบการนิเทศงานปีนี้ เป็นการนิเทศงานแนวใหม่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และศึกษา ร่วมพัฒนา
<b>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม</b> ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562	
<b>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและประเด็นติดตามความก้าวหน้า</b>	
3.1- 3.4 รายงานการควบคุมกำกับการติดตามงบประมาณ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ )	<b>ประเด็นสำคัญ</b> ให้มีระบบการรายงานควบคุมกำกับการติดตามงบประมาณ วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารทราบ ถึงสถานการณ์ทางการเงิน <b>ข้อสรุป</b> 1. วัตถุประสงค์การติดตามงบประมาณ เพื่อต้องการให้ทราบสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเงิน 2. ระบบจัดการ คือให้มองงบประมาณในภาพใหญ่ที่รับจัดสรรก่อนแล้วค่อยแจกแจงรายการของแต่ละหมวด แผนการใช้จ่ายเงิน (คาดว่าจะใช้ ใช้แล้ว เบิกจ่ายแล้ว) 3. ให้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน แนวโน้มเป็นอย่างไร ระบบการจัดเก็บข้อมูลลงค่าใช้จ่ายไปราชการ ให้ใช้โปรแกรมช่วย <b>ข้อสั่งการ</b> 1.มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ร่วมออกแบบระบบการควบคุมกำกับการติดตามเป้าระวางทางการเงิน 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไปทำข้อมูลให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารรับทราบ 3 .มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานการควบคุมกำกับการเป้าระวางทางการเงิน เดือนละ 2 ครั้ง เสนอในที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
<b>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา</b>	
4.1 การจัดเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพ(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)	<b>ข้อสรุป</b> ประกาศเป็นนโยบายการจัดเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ข้อสั่งการ ให้ทุกกลุ่มงานจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และขอให้เป็นอย่างยิ่งแก่หน่วยงานอื่นอย่างเป็นรูปธรรม
<b>ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
5.1 สรุปรายงานตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2563	<b>ประเด็นสำคัญ คำแนะนำและข้อสั่งการเพื่อพัฒนาจากทีมตรวจราชการที่มานิเทศงานจังหวัดพังงา</b> <b>ข้อสรุป</b> 1.) เน้นเรื่องการทำเมนูอาหารในเรือนจำต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ 2.) อบรมให้ความรู้เรื่องกัญชาใน อสม.เพื่อถ่ายทอดลงสู่ประชาชนให้ครอบคลุม 3.) สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจการผลิตไม่เพียงพอที่ส่งไปแปรรูป ควรหาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เพิ่มเติม 4.) ประเด็นผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนา ขอให้มีการกำหนดแผนและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตาม Conceptual Framework 5.) Software ยุ่งยากในการใช้งาน ควรศึกษา Software อื่นๆ และทดสอบการใช้งาน ทำแผนงบประมาณ พัฒนาให้เหมาะสม และชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 6.)Fast Track ควรจะมีแผนจัดตั้ง Stroke unit ที่ รพ.ตป. และ จัดตั้ง IMC Bed/word 7) Intermediate Care ให้จัดตั้ง Intermediate Care เพิ่มการประสานระหว่างทีมสหวิชาชีพและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง 8.) ผู้ป่วยรยยาที่บ้าน กำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคที่จะส่งไปรับยารวมทั้งประเมิน ร้ายยาที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.ให้ครอบคลุมและเหมาะสม 9.)ผู้ป่วยจิตเวชรยยาที่ร้านขายยา พัฒนาการระดับปฐมภูมิ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดบริการโรคเรื้อรัง พัฒนาแม่ข่ายจิตเวช รพท . 9) ประเด็น NCD ให้บทวนการเขียน objective และเป้าหมาย ให้ถูกต้อง ชัดเจน <b>ข้อสั่งการ</b> กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ 1. ประสานเรื่อง Kick off ที่เรือจำตะกั่วป่า และเรือนจำตะกั่วป่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.) นิเทศ คบสอ.ให้ใช้แนวทางเดียวกับ กระทรวงมานิเทศจังหวัด 3) ติดตามผลงาน ที่สำคัญของจังหวัด(10ตัว) ตาม Small Success 4)  اول ติดตามเมนูอาหารในเรือนจำต้องปลอดภัย
5.2 สรุปรายงานวิ่งโล่ยุง จังหวัดพังงา	<b>ประเด็นสำคัญ</b> ผู้ตรวจราชการเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งโล่ยุง ณ อำเภอกะปงมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน
5.3 สรุปรายงานการณัฐบัณฑิตเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ปี 2563	<b>ข้อสรุป</b> ปีนี้ผู้บาดเจ็บสูงกว่าปีก่อน เสียชีวิต 1 ราย เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 1.ตะกั่วป่า วันที่เกิดเหตุ/ผู้เสียชีวิต ในวันที่ 1 มกราคม63 ช่วงอายุมากที่สุด 16-25ปี เกิดเหตุช่วงเย็น
5.4 หน่วยแพทย์ พอ.สว ร่วมกับหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 22 มกราคม 2563 ออกหน่วย พอ.สว. ณ รร.บ้านทุ่งละออหมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี	<b>ข้อสั่งการ</b> ให้นำเข้าวาระประชุม กวป. เรื่องการค้นหา Case ใน พท.ก่อนถวายฎีกา
<b>ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)</b>	
<b>ปิดการประชุม เวลา 11.30 น</b> <b>ผู้จัดรายงานการประชุม นางจรงค์ษ์ ใจเย็น</b> <b>ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นายสุเทพ รักเมือง</b>	

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการการประสานการดำเนินงานสาธารณสุข  
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 สสจ.

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยดำเนินการ	ผลดำเนินการ	
			ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ ร่วมออกแบบระบบการควบคุม กำกับติดตามเฝ้าระวังทางการเงิน	-กลุ่มงานบริหาร -กลุ่มยุทธศาสตร์		/
2	กลุ่มงานบริหารทั่วไปทำข้อมูลให้กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์วิเคราะห์ เสนอแนวทางการ แก้ไขเพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารรับทราบ	-กลุ่มงานบริหาร		/
3	รายงานการควบคุมกำกับเฝ้าระวังทาง การเงิน เดือนละ 2 ครั้ง เสนอในที่ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน	-กลุ่มงานบริหาร		/
4	โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ประสานเรื่อง Kick off เรือจำตะกั่วป่า และเรือจำตะกั่วป่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563	-กลุ่มยุทธศาสตร์		/
5	แนวทางการนิเทศ คปสอ .ให้ใช้แนวทาง เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัด	-กลุ่มยุทธศาสตร์		/
6	ติดตามผลงาน ที่สำคัญของจังหวัด (10ตัว) ตาม Small Success	-กลุ่มยุทธศาสตร์		/
7	ติดตามเมนูอาหารในเรือจำต้องปลอดภัย	-กลุ่ม อวล	/	